
รายงานสังคมมิตร ศิษย์ ครู ฝึกการพูดครั้งที่ 2519 ประจำวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 

    เปิดประชุม โดยนายกสโมสรฯ คุณศศิวิมล ศรีถาวร : เปิดประชุมเวลา 15.00 น. ในวันนี้ จะมีบรรยากาศท่ีน่าต่ืนเต้น
อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากจะมีการเลือกต้ังนายกสโมสรฯ สมัยท่ี 50 ในช่วงท่ี 2 ของการประชุม เพื่อให้การดำเนินงานของ
สโมสรฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสมาชิกฯท่ีมาในวันนี้ล้วนต้ังใจมาให้กำลังใจแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วย 

    พิธีกร โดย อ.ดารณี คงม่ัน : หลังจากทักทายผู้เข้าร่วมประชุม พิธีกรได้กล่าวถึงตราสัญลักษณ์ของสโมสรฯ ท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงพร้อม ๆ กับนายกฯสมัยท่ี 50 ท่ีจะนำพาสมาชิกฯและสโมสรฯให้ก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกัน จากนั้น
ดำเนินการประชุมตามวาระ 

    ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลัน โดย คุณเผ่าพงษ์ วิสิทธิ์ : ผู้พูดขออาสาสมัครผู้ตอบคำถามเป็น ชาย 2 คน และ
หญิง 2 คน ให้อาสาสมัครจับฉลากคำถามท่ีผู้พูดเตรียมมา แล้วตอบคำถามนั้นโดยไม่อนุญาตให้เปล่ียนคำถาม ในวันนี้     
มีรางวัลพิเศษให้แก่ผู้ท่ีได้รับ Popular Vote ด้วย ช้ีแจงวัตถุประสงค์การฝึกการพูดแบบฉับพลัน และกติกาเวลาการตอบ
คำถามฉับพลันตามแนวทางของสโมสรฯ  

คำถามที่ 1 “นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ได้ลงนามแต่งต้ังบุคคลท่ีขาดคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีฯ การ
แต่งต้ังดังกล่าวจะเป็นประเด็นสำคัญทำให้ผู้แต่งต้ังและผู้รับการแต่งต้ังจะหลุดจากตำแหน่งหรือไม่ ? เพราะเหตุใด ?” 
ผู้ตอบ คุณบุษกร ภิระบรรณ : ผู้พูดกล่าวว่าหลุดจากตำแหน่งได้ และคณะกรรมการท่ีตรวจสอบคุณสมบัติตามตำแหน่ง
ก่อนท่ีจะนำเสนอถึงผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอำนาจในการเซ็นอนุมัติอาจมีส่วนผิดด้วย ในขณะเดียวกัน ผู้แต่งต้ังก็หลุดจาก
ตำแหน่งได้จากการใช้อำนาจในทางท่ีผิด 

คำถามที่ 2 “จากข่าวท่ีรัฐบาลจะออกสลากเกษียณซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการออมเงินเพื่อใช้ในชีวิตหลังเกษียณ  
สลากเกษียณจะมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรบ้าง ?” ผู้ตอบ รศ. ดร.บุญลือ เผือกผ่อง : คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ
เป็นอย่างยิ่งเพราะสลากนี้ซื้อได้ทุกวันศุกร์ และหากไม่ถูกรางวัล เงินดังกล่าวจะไปรวมในกองทุนผู้สูงอายุท่ีออมให้ตนเอง 
ดังนั้น ขอให้ผู้ซื้อศึกษาให้เข้าใจถ่องแท้จะได้รับประโยชน์มากท่ีสุด 

คำถามที่ 3 “มีคำกล่าวว่า การใช้พลังงานทดแทนท่ีมาจากธรรมชาติจะช่วยลดการใช้พลังงานทดแทนจากแหล่ง
ท่ีไม่ได้มาจากธรรมชาติ ให้ท่านยกตัวอย่างพลังงานทดแทนท้ัง 2 แหล่งท่ีมา และบอกด้วยว่ามีผลกระทบอย่างไร  ?” 
ผู้ตอบ อ.จิรภา ปิตาวรรณ : พลังงานท่ีไม่ได้สร้างขึ้นมาเช่น แสงแดด มีอยู่ท่ัวไปและไม่ส้ินสุด เป็นพลังงานท่ีไม่มีราคาแต่
มีมูลค่าท่ีเราควรใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุดและเร็วที่สุด เช่น การตากผ้าให้แห้งด้วยแสงแดดแทนการอบในตู้อบผ้า เป็นต้น 
หรือยามกลางคืนก็สามารถใช้แสงสว่างจากดวงจันทร์แทนการเปิดไฟฟ้า เราต้องมีชีวิตแบบ “ไม่มีเขา เราก็อยู่ได้” 

คำถามที่ 4 “ท่านคิดว่าอะไรคือ ซอฟต์พาวเวอร์ท่ีสำคัญท่ีสุดของประเทศไทย ?” ผู้ตอบ คุณสุดปฐพี เวียงสี :    
ทุกวันนี้โลกเรากำลังเข้าสู่ยุคโลกเดือด หรือ Boiling Global รวมถึงการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในประเทศ ซอฟต์พาวเวอร์ท่ี
สำคัญของไทยคือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการเอาชนะโดยไม่ใช้กำลังโดยผู้ท่ีเก่งและมีคุณธรรมและท่ัวโลกให้
ความสนใจ แล้วพวกเราเข้าใจปรัชญานี้แล้วหรือยัง  

 
 



    ผู้ประเมินฝึกการพูดแบบฉับพลัน โดย รศ.ทัศนา สลัดยะนันท์ : วันนี้การฝึกการพูดแบบฉับพลันมีรูปแบบท่ีทำให้
ต่ืนเต้นกว่าทุกครั้งโดยการให้จับฉลากคำถาม ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลันมีบุคลิกภาพท่ีดีและวิธีการทำให้คนสนใจท่ี
จะสมัครตอบคำถามรวมท้ังเตรียมรางวัลมาให้ สำหรับผู้ตอบสามารถตอบได้ มีความมั่นใจ ผู้ตอบบางท่านขาดคำนำ    
บางท่านคำนำค่อนข้างยาว บางคำตอบหากเพิ่มการอธิบายจะทำให้เข้าใจมากขึ้น ผู้พูดแนะนำเพิ่มเติมการพูดในท่ีชุมชน
ให้ใช้แนวทางตามท่ี ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์ แนะนำไว้ กล่าวคือ“ต้น..ตื่นเต้น กลาง..กลมกลืน จบ..จับใจ” 

    5 นาที มีสาระดีๆ มาฝาก เรื่อง “ความใฝ่ฝันอันสูงสุด” โดย คุณสุทัศน์ ไชยพรหมมา : ผู้พูดมีความใฝ่ฝันอยากเป็น
สมาชิกผู้แทนราษฎร (สส.) เพราะเมื่อ ปี พ.ศ.2516 มีรุ่นพี่ได้รับคัดเลือกให้เป็น สส. ทำให้จุดประกายสำหรับตนเองอยาก
เป็น สส.บ้าง และจากการถ่ายทอดการประชุมสภาฯ ผู้พูดจะเห็นนักการเมืองกล่าวถึงกฎหมายในวรรคต่าง ๆ ทำให้อยาก
เรียนกฎหมายด้วย และสนใจเรื่องการเมืองตลอดมา ล่าสุดได้มีส่วนสนับสนุน สส.แบบบัญชีรายช่ือท่ีรู้จักโดยใช้ความรู้
ศาสตร์และตรรกะต่าง ๆ ท่ีมีอยู่จนได้รับชัยชนะ ทำให้มีโอกาสเข้าสู่สภาฯตามความใฝ่ฝันในนามของผู้ช่วยดำเนินการ สส. 
และได้รับบัตรผ่านเข้าสภาฯ จึงมีความภูมิใจท่ีแม้ไม่ได้เป็น สส. แต่ก็ยังมีโอกาสสัมผัสถึงกล่ินอายของสภาผู้แทนราษฎร 

    3 นาที แห่งความหรรษานำพาความสุข เรื่อง “อยากเป็นท่ีรัก เป็นยังไง ?” โดย คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์ :    
ใคร ๆ ก็อยากเป็นท่ีรักโดยเฉพาะคนในครอบครัว ภรรยาก็อยากให้สามีรัก สามีก็อยากให้ภรรยารัก แล้วต้องทำยังไง ?   
ผู้พูดแนะนำดังนี้ สำหรับผู้หญิง “ถ้าเลิกด่าเลิกบ่นผัวก็รัก  ถ้าเลิกถามเลิกซักยิ่งรักใหญ่  เลิกช๊อปปิ้งสุรุ่ยสุร่ายผัวพอใจ         
หากเป็นได้เลิกหายใจ..ผัวไชโย..!!”  และสำหรับผู้ชาย “ถ้าเลิกเหล้าเลิกเบียร์เมียก็รัก  ถ้าเลิกกิ๊กเลิกกั๊กเมียรักใหญ่        
เลิกพนันหวยม้าเมียพอใจ เลิกหายใจวันไหนเมีย..ไชโย..!!” ..HA..HA..HA.. 

    ปฏิคมแนะนำผู้มาเยือน โดย คุณดวงแข แซ่ต้ัง : วันนี้ไม่มีผู้มาเยือนสโมสรฯ 

พักการประชุม ด่ืมน้ำ ชา กาแฟ พูดคุยตามอัธยาศัย (15 นาที) ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอาหารว่างทุกท่าน 

    การเลือกต้ังนายกสโมสรฯ สมัยที่ 50 ปีบริหาร 2567 – 2568 
 ประธานกรรมการจัดการเลือกต้ังฯ  : รศ. ดร.บุญลือ เผือกผ่อง 
 กรรมการแจกบัตรลงคะแนน  : คุณดรุณี วงศ์รัตนธรรม 
 กรรมการนับผลคะแนน   : อ.ดารณี คงม่ัน และ รศ. ดร.นันทณี เสถียรศักด์ิพงศ์ 

พิธีกรดำเนินรายการฯ   : อ.สถิตย์ ผลทิพย์ 
        ประธานกรรมการจัดการเลือกต้ัง รศ. ดร.บุญลือ เผือกผ่อง กล่าวถึงความเป็นมาของการเลือกตั้งนายกสโมสรฯ 
จะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาฯ หลังจากนั้นมีการประชุมกันท้ังหลักการ – วิธีการเลือกตั้ง ในขณะเดียวกันให้เสนอ
ช่ือผู้สมควรเป็นนายกสโมสรฯ ท่านต่อไป โดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังนี้ 1) มาสโมสรฯอย่างสม่ำเสมอ  2) ช่วยงาน
สโมสรฯในด้านต่าง ๆ 3) สมาชิกสโมสรฯให้การยอมรับ  ท้ังนี้ กรรมการสรรหาฯ ได้ปรึกษาและสรรหาผู้ท่ีมีคุณสมบัติ 
ครบดังกล่าว และให้กรอกใบสมัครฯตามวัน - เวลาท่ีกำหนดก่อนวันเลือกต้ังประมาณ 1 สัปดาห์ ผลการประชุมของ
คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นเอกฉันท์ ให้เสนอช่ือ ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์ และประกาศเชิญชวนสมาชิกสโมสรฯ
ทุกท่านท่ีมีคุณสมบัติข้างต้นส่งใบสมัครฯได้ และจนถึงวันปิดรับการสมัครไม่มีผู้สมัครเพิ่มเติมเลย  

หลักการการเลือกต้ัง แม้ว่ามีผู้สมัครเพียง 1 ท่าน แต่ผู้สมัครท่านดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกฯ    
ท่ีมาประชุมกึ่งหนึ่งขึ้นไป ถือว่าได้รับการรับเลือกเป็นนายกสโมสรฯแล้ว แต่หากได้รับความเห็นชอบน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง    
จะมีการสรรหาใหม่ สำหรับบัตรลงคะแนนได้มีการพิมพ์ช่ือผู้สมัครจำนวน 1 ท่าน และมีช่องให้เลือก  / ไม่เลือก และ    



ไม่ประสงค์ลงคะแนนเท่านั้น กรรมการแจกบัตรลงคะแนนฯนับจำนวนสมาชิกท่ีมาประชุม และแจกบัตรลงคะแนน     
แก่สมาชิกฯคนละ 1 บัตรตามจำนวนสมาชิกท่ีมา กรรมการนับผลคะแนนฯนับจำนวนบัตรท่ีลงคะแนนแล้วให้ตรงกับ
จำนวนสมาชิกท่ีมา และขานคะแนนให้ได้ยินท่ัวกันท้ังห้องประชุม 

        ผู้สมัครรับเลือกต้ังนายกสโมสรฯ ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์ แสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสโมสรฯ 
ในปีบริหาร 2567 - 2568 : โดยกล่าวว่าตนเองมี 2 ครอบครัว โดยเป็นครอบครัวเช่นปกติท่ัวไป และอีกครอบครัวนั้น  
คือ สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ท่ีเป็นท่ีรักและผูกพันของพวกเราชาวสมาชิกสโมสรฯทุกคนเสมอมา     
แม้กรีดเลือดก็จะออกมาสีเดียวกัน คือสีลานนาไทย ขอบคุณทุกท่านท่ีเสนอให้เป็นผู้นำของสโมสรฯในสมัยท่ี 50            
ท่ีมีความสำคัญ และเช่ือว่าสมาชิกทุกท่านจะร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาสโมสรฯของเราให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ผู้พูดมีนโยบาย 
ดังนี้ 1) เก่าใหม่..หัวใจเดียวกัน สมาชิกทุกคนมีความรัก ความผูกพัน และมีวัตถุประสงค์เดียวกับสโมสรฯ  2) กล้าเผชิญ
กับความประหม่า  3) สร้างสรรค์บทฝึกการพูดให้มีสีสัน สนุกสนาน และแปลกใหม่  4) อยากให้มี 1 ภาพ บอกกิจกรรม
ใน 12 เดือน โดยความร่วมมือของสมาชิกทุกท่าน  5) ฝันให้ไกล..ไปให้ถึง เป็นการท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีได้ประโยชน์ท้ัง
ความรู้ ความสนุก และค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก  
 ทุก ๆ ความสำเร็จต้องมีค่าใช้จ่าย แม้ต้นทางมีความยากลำบาก แต่ปลายทางจะมีความสวยงามอย่างมากมาย 

หากพวกเราร่วมด้วยช่วยกัน ความสำเร็จรอเราอยู่ข้างหน้า    

        กรรมการแจกบัตรลงทะเบียน : คุณดรุณี วงศ์รัตนธรรม แจกบัตรเลือกตั้งให้แก่สมาชิกทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม 
จำนวน 29 ท่าน ท่านละ 1 บัตร ให้สมาชิกลงคะแนนในบัตรเลือกต้ังตามกติกาท่ีกำหนดไว้ แล้วนำไปหย่อนลงใน        
หีบรับบัตรเลือกต้ังหน้าห้องประชุม โดยมีสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมเป็นสักขีพยาน 

        กรรมการนับผลคะแนน : อ.ดารณี คงม่ัน และ รศ. ดร.นันทณี เสถียรศักด์ิพงศ์ เปิดหีบรับบัตรเลือกต้ัง นับบัตร
เลือกต้ังได้ท้ัง 29 บัตร ขานและบันทึกคะแนน ผลการนับคะแนน สมาชิกเลือกผู้สมัคร 28 คะแนน และมีผู้ไม่ประสงค์
ลงคะแนน 1 คะแนน 

        ประธานกรรมการจัดการเลือกต้ัง : รศ. ดร.บุญลือ เผือกผ่อง กล่าวสรุปผลการเลือกตั้ง โดย ศ.คลินิก ทพ.วิรัช 
พัฒนาภรณ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรฯสมัยท่ี 50  

        นายกสโมสรฯ : คุณศศิวิมล ศรีถาวร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในนามสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย 
เชียงใหม่แด่ ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์ 

        ว่าที่นายกสโมสรฯ สมัยที่ 50 : ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์ กล่าวขอบคุณและกล่าวแสดงความรู้สึกท่ีได้รับ
เลือกให้เป็นนายกสโมสรฯสมัยท่ี 50 เพื่อพัฒนาสโมสรฯให้ก้าวไปข้างหน้า ความสำเร็จเป็นส่ิงท่ีดี และจะดียิ่งขึ้นหากเป็น
ความสำเร็จท่ีมาพร้อมกับความสุข อยากให้สมาชิกท่ีจะเข้ามาใหม่มีพี่เล้ียงในบทต้น ๆ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันท่ีจะขึ้นบท ท่ี
สูงขึ้น เช่ือมั่นว่าทุกคนท่ีเข้ามาอยู่ในสโมสรฯจะสามารถพูดได้ พูดเป็น และเป็นผู้นำได้ในอนาคต ขอให้พวกเราเอื้อเฟื้อ
ให้แก่กันและกัน 

 



    ผู้ประเมินทั่วไป โดย รศ. ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม : วันนี้บรรยากาศในการเลือกต้ังเป็นไปด้วยดีและสนุกสนาน 
สมาชิกแต่ละท่านทำหน้าท่ีได้ดีในการเลือกต้ัง สำหรับรายการ 3 นาที หรรษาฯ ผู้พูดพูดได้สนุกสนาน  รายการ 5 นาที   
มีสาระฯ ผู้พูดเล่าถึงความฝันอยากเข้าสภาผู้แทนฯท่ีเป็นจริง  พิธีกรดำเนินรายการได้กระชับและเช่ือมโยงรายการได้  
เป็นอย่างดี  นายกสโมสรฯเปิดประชุมตรงเวลา มีความยิ้มแย้มแจ่มใส  ผู้พูดฝากข้อความท่ีเป็นพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ซึ่งอัญเชิญมาพิมพ์ไว้ที่หน้าปกของหนังสือสถาปนา
สโมสรฯครบรอบ 23 ปี ในปี พ.ศ.2541 ว่า “ความจริงมันน่าท้อถอยหรอก บางเร่ืองมันน่าท้อถอย แต่ฉันท้อไม่ได้ 
เพราะเดิมพันมันสูงเหลือเกิน เดิมพันคือบ้าน คือเมือง คือความสุขของคนไทยทั่วประเทศ อันนี้ท้อไม่ได้” 

    ผู้รายงานการใช้ภาษา โดย คุณสุกัญญา เนียมลาภเนื่อง : การใช้คำท่ีต่อจาก..ขอแสดงความยินดี..ควรเป็น..แด่.. 
(หากผู้พูดมีอายุน้อยกว่า..) หรือ..แก่..(หากผู้พูดมีอายุมากกว่า..) ไม่ใช้คำว่า..กับ ..  มีการใช้คำว่า กล้อมแกล้ม หมายถึง 
อาการท่ีพอให้พ้น ๆ ไปหรือไม่ชัดเจน  

    รศ. ดร.บุญลือ เผือกผ่อง ประธานคณะกรรมการคัดเลือกตราสโมสรฯและ อ.สถิตย์ ผลทิพย์ กรรมการคัดเลือกฯ 
กล่าวถึงตราสโมสรฯท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงในปีนี้ จากท่ีได้คัดสรรจากผู้ท่ีส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศและนำมา
ประยุกต์ แล้วให้สมาชิกฯท่ีมาประชุมในวันนี้ลงมติเลือกอีกครั้งหนึ่ง จากนั้น อ.สถิตย์ ผลทิพย์ จะนำไปปรับองค์ประกอบ
ของตราให้เข้ากับสโมสรฯมากท่ีสุดก่อนจัดทำเป็นตราสโมสรฯและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันสถาปนาครบรอบ 
49 ปี ของสโมสรฯเป็นต้นไป 

    ผลฝึกการพูดประจำสัปดาห์ 
         ผู้ตอบคำถามฉับพลันดีเด่น : รางวัลปรบมือ พร้อมรับ POPULAR VOTE CARD : คุณสุดปฐพี เวียงสี   
    ผูร้ายงานคำฟุ่มเฟือย โดย คุณภานุมา กิตติวรรณ   
    ผูร้ายงานการใช้เวลา โดย คุณธันวรัตน์ มณีพรรณ์ 
    ข้อคิดคำคมประจำสัปดาห์นี้ : “อย่ารอให้เก่งแล้วค่อยลงมือทำ เพราะการลงมือทำนั่นแหละท่ีจะทำให้เราเก่ง” 
    ปิดประชุม เวลา 18.04 น. 
    เรียบเรียง / รายงาน โดย คุณนิตยา ว่องกลกิจศิลป์ 

*****ขอขอบคุณผู้ทำหน้าที่ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกๆท่าน***** 

 

 

 

    ขอเชิญชวนมิตร ศิษย์ ครู และกัลยาณมิตรทุกท่านเข้าไป กด Like  กดแชร์  กดติดตามข่าวสาร รูปภาพและ 

กิจกรรมของสโมสรฯได้ทางเพจเฟซบุ๊ก  www.facebook.com/lannapublicspeakingclub 
    และเข้าเยี่ยมชมติดตามข่าวสาร ข้อมูล รูปภาพ และรายการฝึกการพูดประจำสัปดาห์ ได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็น

ทางการของสโมสรฯ  http://lannathaispeakingclub.com 

ข่าวและประชาสัมพันธ์ 

http://www.facebook.com/lannapublicspeakingclub
http://lannathaispeakingclub.com/

